



ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง การบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใสอย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้ วิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กร ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนการบริหารภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพพร้อมอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยยึดหลักทาง ศาสนา และศาสตร์พระราชา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริ่งใจ ต่อกัน จึงขอประกาศ เรื่อง การบริหารงานด้าน สิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้รับบริการ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทาง สังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๒. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ปราศจากอคติใช้ความ ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย

๓. สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในทุกรูปแบบ

๔. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี โดยจะต้องรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งไปยังช่องทางที่กำหนดไว้

หากพบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกวัน ๒๔ ชั่วโมง โดยช่องทางต่อไปนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ (๐๓๙) ๓๒๓๑๖๓ โทรสาร (๐๓๙) ๓๒๓๑๖๒ หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ <http://sub๒.led.go.th/chanthaburi-n/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวรุ่งทิพย์ กลิ่นสุหรัย)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี